

**บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่ากว่า 1% หลังการเลือกตั้งผ่านไปด้วยราบรื่น**

\*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่ากว่า 1% หลังพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ ซึ่งการเลือกตั้งผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ขณะที่ดีลเลอร์กำลังจับตาดูตลาดหุ้นไทยในวันนี้ว่าจะตอบสนองมากเพียงใด

\*แต่ดีลเลอร์คาดว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) อาจจะเข้าแทรกแซงตลาด หลังเงินบาทแข็งค่าอย่างรวดเร็ว

\*สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ระบุว่า ผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ พรรคเพื่อไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) กว่า 260 คน มากกว่าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ที่ได้รับเลือกตั้งรวม 160 คน

\*ยุโรปพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในช่วงเช้าวันที่ตลาดเอเชีย ขณะที่สกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ ดอลลาร์ออสเตรเลีย รักษาแรงบวกที่ทำไว้ในสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากความวิตกที่ลดลงเกี่ยวกับกรีซ ทำให้นักลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยง

\*ที่ประชุมรวม.คลังยุโรปเมื่อวันเสาร์ ได้อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 1.2 หมื่นล้านยูโรให้แก่กรีซ และเปิดเผยว่า จะมีการสรุปรายละเอียดของมาตรการช่วยเหลือฉบับที่ 2 แก่กรีซภายในกลางเดือนก.ย.

\*ดัชนีดอลลาร์ร่วงลงมาที่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือนที่ 74.111 และดอลลาร์/เยน อยู่ที่ 80.78 ร่วงลงจากระดับสูงสุดที่ 81.26 ในสัปดาห์ที่แล้ว

\*ในสัปดาห์นี้ นักลงทุนจะมุ่งความสนใจไปที่ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐและการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ในวันพฤหัสบดีนี้ ซึ่งคาดว่าอีซีบีจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

\*09.21 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.42/47 จาก 30.74/75 เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว ขณะที่ในตลาด offshore อยู่ที่ 30.42/45 จาก 30.74/76 เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 80.80/82 จาก 80.80 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4547/52 จาก 1.4527 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"เงินบาทเข้านี้ ก็แข็งค่ามาก หลังเลือกตั้งสงบเรียบร้อย ดูแล้วไม่มีความรุนแรง และทุกคนยอมรับผลการเลือกตั้ง ทำให้บาทวิ่งจาก 30.70/75 มาอยู่ที่ 30.41 และยังมีเรื่องตลาดหุ้นที่วันนี้เปิดมา น่าจะบวกขึ้นไปเยอะด้วย" ดีลเลอร์ กล่าว

แต่ดีลเลอร์คาดว่า ธปท.คงเข้ามาดูแล เพราะบาทแข็งค่ามากถึง 30 ต่อดอลลาร์ ซึ่งถือว่าเคลื่อนไหวมาก ดังนั้น มองแนวต้านระยะสั้นของเงินบาท น่าจะอยู่ที่ 30.40 ยกเว้นว่าจะมีเงินทุนไหลเข้ามามาก ซึ่งอาจจะผ่านแนวต้านดังกล่าวไปได้

EXIM  
DAILY  
NEWS

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้